

*

Số: 23-KH/ĐU

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH
Sinh hoạt chi bộ chuyên đề năm 2023

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025,

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 29/12/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 13/02/2023 của Đảng ủy Sở Tài chính về tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023,

Đảng ủy Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chi bộ chuyên đề năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nâng cao nhận thức của đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng chính đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII. Đồng thời, tiếp nối các chuyên đề trước, cụ thể hóa chuyên đề năm 2023 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh "*Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững*"

Gắn việc học tập và làm theo chuyên đề năm 2023 với nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị của Đảng về văn hóa, xây dựng con người, nhất là Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về "*Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững*"; xây dựng, nâng cao văn hóa công vụ góp phần hình thành phong cách ứng xử, lễ lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

Chi bộ tổ chức triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch đăng ký; đưa nội dung chuyên đề năm 2023 vào sinh hoạt hàng tháng bằng việc làm cụ thể, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Trong sinh hoạt, các chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân*”; chuyên đề năm 2023 gắn với việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng viên và quần chúng trong chi bộ.

Thông qua sinh hoạt chi bộ mỗi đảng viên tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và đề ra phương hướng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, đảng bộ.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA CÁC CHI BỘ NĂM 2023:

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện
I. Chi bộ Văn phòng		
1	Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh và năng lực công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.	Tháng 3/2023
2	Xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính phục vụ nhân dân.	Tháng 6/2023
3	Đảng viên chi bộ Văn phòng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.	Tháng 9/2023
4	Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với hoạt động Sở Tài chính.	Tháng 11/2023
II. Chi bộ Thanh tra		
1	Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.	Tháng 3/2023
2	Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyên hóa".	Tháng 6/2023

3	Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.	Tháng 9/2023
4	Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.	Tháng 11/2023
III. Chi bộ Tài chính HCSN		
1	Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.	Tháng 4/2023
2	Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu của công tác chuyên môn được giao.	Tháng 7/2023
3	Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.	Tháng 9/2023
4	Nâng cao chất lượng thảo luận dự toán ngân sách về kinh phí chi theo nội dung công việc của đơn vị dự toán cấp tỉnh.	Tháng 11/2023
IV. Chi bộ Quản lý Giá		
1	Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.	Tháng 3/2023
2	Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay.	Tháng 6/2023
3	Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.	Tháng 9/2023
4	Việc giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan đơn vị cho cán bộ, đảng viên.	Tháng 11/2023
V. Chi bộ Tài chính Đầu tư		
1	"Xây dựng đức tính Cần, Kiệm, Liêm, Chính" trong sinh hoạt và công tác của cán bộ và đảng viên chi bộ Tài chính Đầu tư gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2023.	Tháng 4/2023

2	Nâng cao văn hóa công vụ trong công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" .	Tháng 6/2023
3	Công tác quản lý vốn tạm ứng theo chế độ đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công do ngân sách tỉnh quản lý gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân".	Tháng 9/2023
4	Nâng cao văn hóa công vụ trong công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành lĩnh vực giao thông sử dụng vốn đầu tư công từ khâu nhận hồ sơ quyết toán gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" .	Tháng 11/2023
VI. Chi bộ Quản lý ngân sách		
1	Điều hành ngân sách để đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch tài chính ngân sách năm 2023 đáp ứng xây dựng phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh.	Tháng 4/2023
2	Chi bộ quản lý ngân sách đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các đảng viên về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh.	Tháng 6/2023
3	Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh.	Tháng 9/2023
4	Giải pháp điều hành ngân sách cuối năm 2023 đảm bảo cân đối, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả nhằm đáp ứng xây dựng phát triển văn hóa tỉnh Bắc Ninh năm 2023.	Tháng 11/2023
VII. Chi bộ Quản lý công sản và Tài chính doanh nghiệp		
1	Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh.	Tháng 4/2023
2	Xây dựng, nâng cao văn hóa công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.	Tháng 7/2023
3	Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ.	Tháng 9/2023
4	Đẩy mạnh công tác đơn giản hoá, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý công sản của Sở Tài chính	Tháng 11/2023

VIII. Chi bộ Trung tâm.		
1	Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa công vụ	Tháng 3/2023
2	Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay	Tháng 6/2023
3	Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.	Tháng 9/2023
4	Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ công và các hoạt động dịch vụ của Trung tâm.	Tháng 11/2023

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bí thư chi bộ có trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 13/02/2023 của Đảng ủy Sở Tài chính về tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023. Đồng thời, tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo thời gian Kế hoạch và sau 05 ngày kể từ ngày sinh hoạt chuyên đề gửi báo cáo và hồ sơ về Văn phòng Đảng ủy.

2. Giao Văn phòng Đảng ủy đôn đốc và tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Yêu cầu Bí thư các chi bộ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh (b/c);
- Đảng ủy viên (c/đ);
- Các chi bộ trực thuộc (t/h);
- Lưu: VPĐU.

**T/M BAN CHẤP HÀNH
PHÓ BÍ THƯ**

Nguyễn Đình Huân